

1. Tin Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

MỪNG 55 NĂM ĐẤU CHÂN CÁC THỪA SAI ĐỒNG CHÚA CỨU THẾ ĐẾN VỚI NGƯỜI JRAI

Sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, một Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 55 năm ngày khai sinh “Cộng đoàn thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế” miền Tây Nguyên, đã được cử hành tại Trung tâm Pleikly. Vào ngày này vào năm 1969, Đức Cha Paul Seitz của Giáo phận Kontum mà giáo dân Việt Nam quen gọi là Đức Cha Kim, đã đích thân đưa bốn vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến làng Pleikly để bắt đầu cuộc rao giảng Tin Mừng ở vùng đất này. Đó là Cha Anton Vương Đình Tài, hai Thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Đức Mậu và Giuse Trần Sĩ Tín, cùng với Thầy Phêrô Hồ Văn Quân.

Trong bài giảng, Cha Trần Sĩ Tín, một trong bốn thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên tại Tây Nguyên, xác tín rằng chính Chúa đã sai các vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Cha cũng xác tín rằng, ngài đến với những người sắc tộc Jrai không phải để truyền giáo cho bằng được “Tin Mừng hóa” khi cùng với họ cảm nhận được sức mạnh của Lời Chúa.

2) Tin Giáo Hội Syria

TÍN HỮU KITÔ TẠI BẮC SYRIA GIẢM 90%

Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Tổ chức bác ái “Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ” ở thành phố Munich, bên Đức cho biết số Kitô hữu tại tỉnh Idlib, miền tây bắc Syria giảm sút trầm trọng, từ 10.500 xuống còn 650 người và phần lớn là những người già. Tỉnh Idlib giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ và là nơi đã diễn ra nội chiến tại Syria. Thủ phủ tỉnh này có 150.000 dân cư.

Trung dẫn lời Đức cha Hanna Jallouf, Dòng Phanxicô, Đại diện Tông tòa Giáo hội Công giáo Latinh của Giáo phận Aleppo, là nơi có đông Kitô hữu nhất tại Syria, Tổ chức bác ái “Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ” cho biết, tại các nơi khác ở Syria, sự hiện diện của các tín hữu Kitô cũng giảm sút rất nhiều do 13 năm chiến tranh, cùng với lạm phát và nghèo đói đã làm cho Syria kiệt quệ. Sự xuất cư của người Kitô hữu khỏi các thành phố, cũng nhiều đến độ, trong vòng vài năm nữa sẽ không còn cộng đoàn Kitô nào tại đó nữa.



3) Tin Giáo Hội Ấn Độ

KITÔ HỮU PHẢI ĐỐI MẶT VỚI VIỆC BẮT GIỮ TÙY TIỆN, VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO Ở ẤN ĐỘ

Hơn 160 vụ tấn công bạo lực nhằm vào Kitô hữu đã được báo cáo tại Ấn Độ trong năm qua khi các luật do chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu cầm quyền của nước này thông qua làm gia tăng mối đe dọa đối với quyền tự do tôn giáo ở quốc gia này.

Theo báo cáo gần đây của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, các Kitô hữu ở Ấn Độ đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng gia tăng về bạo lực và phân biệt đối xử tôn giáo.

Hiện Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đang

kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo quốc tế với tư cách là quốc gia đáng quan tâm đặc biệt.

Các vi phạm quyền tự do tôn giáo được liệt kê trong báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ bao gồm những cuộc tấn công vào cá nhân, nơi thờ phượng và trường học; hạn chế cầu nguyện nơi công cộng; và cáo buộc sai sự thật về “cưỡng ép cải đạo” với hình phạt, từ hình thức phạt một số tiền lớn ở một số tiểu bang đến tù chung thân ở những tiểu bang khác.

4) Tin Giáo Hội Úc Đại Lợi

TỔNG GIÁM MỤC SYDNEY KÊU GỌI BẮC BỎ DỰ LUẬT BÌNH ĐẲNG Ở TIỂU BANG NEW SOUTH WALES

Mới đây, Đức Tổng Giám Mục người Úc Anthony Fisher của Sydney cho biết Dự luật Bình đẳng được dân biểu Alex Greenwich đề nghị cho tiểu bang New South Wales “sẽ có tác động trực tiếp đến những người có đức tin, cũng như phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương”.

Đức Tổng Giám mục Fisher cho biết, trong khi Giáo hội thông cảm với mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn hoặc cấm phân biệt đối xử bất công đối với những người nhóm LGBT, thì có một luồng phản đối tôn giáo tiềm ẩn đáng lo ngại trong dự luật.

Theo Đức Cha Fisher, “Dự luật đề nghị sẽ xóa bỏ một số biện pháp bảo vệ hiện có đối với các tổ chức tôn giáo khỏi cuộc chiến pháp lý chống phân biệt đối xử, bao gồm trường học, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, phúc lợi và dịch vụ mục vụ, trong khi không đưa ra bất cứ biện pháp bảo vệ nào cho những cá nhân có đức tin”.

Sydney là thủ phủ của tiểu bang New South Wales, với dân số khoảng 8.3 triệu người, là tiểu bang đông dân nhất của nước Úc.

5) Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI PHẢI TÔN TRỌNG CÁC LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH CỦA LIÊN HIỆP QUỐC TẠI LIBÃNG

Hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trực tiếp kêu gọi chính phủ Israen phải tôn trọng các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Libăng, gọi tắt là UNIFIL.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được phát đi cùng ngày với việc Nữ Thủ tướng Ý là bà Giorgia Meloni đã gọi điện cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israen, lên án việc quân Israen tấn công UNIFI, là không thể chấp nhận được. Hiện có 1000 lính Ý trong tổng số 9500 binh sĩ từ 50 quốc gia tham gia trong UNIFIL.

Cũng trong ngày Chúa nhật 13 tháng 10, một tuyên bố chung của 40 nước có quân đội tham gia sứ mạng của Liên Hiệp Quốc tại Libăng cũng mạnh mẽ lên án những cuộc tấn công của Israen vào UNIFIL khi xâm lăng miền nam Libăng để đánh quân Hezbollah. Các nước này cũng kêu gọi một cuộc điều tra, và tái khẳng định sự ủng hộ việc duy trì lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Libăng.

Trước đó, xe tăng Israen đã tông đổ cánh cổng chính một căn cứ của UNIFIL ở miền nam Libăng, khiến 15 người lính Liên Hiệp Quốc bị thương nhẹ.

6) Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

ĐỨC GIÁM MỤC Ở VIRGINIA KÊU GỌI THẬN TRỌNG TRONG VIỆC MỞ SÒNG BÀI

Đức Cha Michael Burbidge của Giáo phận Arlington, tiểu bang Virginia, mới đây đã kêu gọi những người Công giáo hãy thận trọng với việc cờ bạc và nhắc nhở rằng Giáo hội chống đối bất kỳ việc cá cược nào có nguy cơ gây phương hại đến tài chánh của người ta.

Hiện một số nhà luật pháp tiểu bang Virginia có kế hoạch mở một sòng bài gần thủ đô Washington và muốn đưa vấn đề này ra cho người dân bỏ phiếu vào năm 2025.

Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2413 dạy rằng: “Các trò chơi may rủi, chẳng hạn như cờ bạc hoặc cá cược, tự chúng không nghịch với đức công bằng. Nhưng các trò này trở thành không thể chấp nhận được về mặt luân lý, khi chúng cướp đi cái cần thiết để đáp ứng những nhu cầu của bản thân và của tha nhân. Đam mê cờ bạc là sống trong nguy cơ trở thành nô lệ nghiêm trọng.”

Trong năm 2023, người Mỹ tiêu 120 tỉ Mỹ kim trong các vụ cá cược thể thao. Kỹ nghệ cá cược thể thao bị chỉ trích vì gây hại cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Dẫu vậy, tiểu bang Missouri có thể trở thành tiểu bang thứ 39 hợp pháp hóa việc cá cược thể thao sau cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.

7) Tin Vatican

SỰ GIÀU SANG ĐÍCH THỰC CHÍNH LÀ ĐƯỢC CHÚA NHÌN ĐẾN VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG

Trưa Chúa nhật, ngày 13 tháng 10 vừa qua, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với hơn 20.000 tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Phanxicô đã có bài suy niệm ngắn dựa theo bài Tin mừng trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 28 Thường niên Năm B. Bài Phúc âm theo Thánh Mátcô nói về một thanh niên giàu có chạy đến gặp Chúa Giêsu, hỏi Ngài cách thế để được sự sống đời đời, và anh ta buồn rầu bỏ đi vì không thể từ bỏ mọi sự cho người nghèo để theo Ngài.

Theo Đức Thánh Cha, chúng ta cũng mang trong tâm hồn một nhu cầu không thể đè nén mong được hạnh phúc và một cuộc sống đầy ý nghĩa; nhưng chúng ta có thể rơi vào ảo tưởng, nghĩ rằng câu trả lời chúng ta có thể tìm thấy trong việc sở hữu của cải vật chất và sự an toàn thế gian đem lại.

Đức Thánh Cha nói rằng, qua bài Phúc âm, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta về với sự thật. Đó là chúng ta khao khát Thiên Chúa và tình thương của Ngài, cũng như cuộc sống đời đời mà chỉ có Ngài mới có thể ban lại. Sự giàu sang đích thực chính là được Chúa nhìn đến với tình yêu thương, và biến cuộc sống chúng ta thành một món quà cho những người khác.

8) Tin Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM TẠI HOA KỲ - HÀNH TRÌNH EMMAU 10

Từ chiều thứ Hai ngày 14 đến trưa thứ Năm ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đại hội Linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ - Hành trình Emmau lần thứ 10, với chủ đề “Không Thánh Thể sẽ không có Linh Mục”, đã được diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô của Giáo phận Orange, tiểu bang California.

Do Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ khởi xướng, Hành trình Emmau 10 này đánh dấu kỷ niệm 20 năm Đại hội này được khởi sự vào năm 2004 cũng tại Giáo phận Orange.

Có khoảng 190 linh mục trong tổng số hơn 1000 linh mục Việt Nam trên nước Mỹ tham dự Đại hội. Ngoài ra, lần đầu tiên tại Đại hội Linh mục Việt Nam tại Mỹ, có sự hiện diện của tất cả 5 giám mục Việt ở Bắc Mỹ. Đó là Đức Cha phụ tá Tôma Nguyễn Thái Thành của Giáo phận Orange, Đức Cha phụ tá Gioan Trần Văn Nhân của Tổng Giáo phận Atlanta, Đức Cha phụ tá Micae Phạm Minh Cường của Giáo phận San Diego, Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám mục Chính tòa của Giáo phận Kamloops, Canada, và Đức Cha phụ tá Vinhson Nguyễn Mạnh Hiếu của Tổng Giáo phận Toronto, Canada.

9) Tin Vatican

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2025

Vào Chúa nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, toàn thể Giáo hội cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 98.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành sứ điệp cho ngày này vào ngày Lễ Thánh Phaolô Trở Lại năm nay (25/1/2024). Với chủ đề “Hãy đi và mời mọi người vào dự tiệc” (Mt. 22:9), lấy từ dụ ngôn Tiệc Cưới (Mt 22:1-14) khi nhà vua sai các đầy tớ “Các người hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”, Đức Thánh Cha muốn nói rằng sứ mạng truyền giáo của Hội thánh là hãy ra đi và mời gọi mọi người gặp gỡ Thiên Chúa và hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Ngày Thế Giới Truyền Giáo được Đức Thánh Cha Piô XI thiết lập vào năm 1926 theo yêu cầu của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

